

produkto Larawan



Lugar ng Pinagmulan: Shandong, China (Mainland)

Pangalan ng Brand:QUALITY

Materyal: Sandwich Panel

Pangalan ng produkto: Superior Quality [Prefab Dormitory](#) Mga Modular na Dorm

Produkto:Steel Structure Prefab House

Accessory:Ayon sa iyong kahilingan

Materyal sa bubong at dingding: Sandwish Panel

Istruktura:Bakas na Balangkas

Sukat: Na-customize

Kulay: Na-customize

Keyword: Dormitoryo
Sertipikasyon: CE Certification

produkto Detalye

Prefab Dormitory

item	Nilalaman
Balangkas na Bakal	Mataas na kalidad na istraktura ng bakal 4mm steel profile.
Windows	Mga bintana ng aluminyo na haluang metal o mga plastik na bakal na bintana.
Mga pintuan	Steel na pinto at MDF na pinto.
Panel ng Pader	75mm/100m sandwich board(na may EPS,rock wool,glass wool) Kulay-glazed roof sheet. Kulay-glazed roof sheet. Sandwich panel ng semento at EPS.
Panel ng Bubong	75mm/100m sandwich board(na may EPS,rock wool,glass wool). Kulay-glazed roof sheet.
Kulay	Maaari kang pumili ng anumang kulay na gusto mo (kapwa para sa labas at loob).
Kuryente	Ibibigay namin ang lahat ng sistema ng kuryente at kagamitan (alternatibo).
Banyo	Ito ay nilagyan ng isang toilet bowl, isang wash basin, isang shower equipment (alternatibo).
Kusina	Ito ay nilagyan ng isang kitchen cabinet (alternatibo).

Advantage

Item	Nilalaman
Nababaluktotkombinasyon	Ang aming mobile house ay malayang maiugnay sa haba, lapad at taas sa pamamagitan ng mga linking kit para sa mas malaking istraktura at ibang layout.
Mabilis na pag-install	Apat na manggagawa ang maaaring magtayo nito sa loob ng 7~15 araw.
Pang-ekonomiyang transportasyon	Ilalagay ito sa mga lalagyan ng pagpapadala (pangunahing istraktura at mga panel nang maramihan, pinto/kisame/mga tile sa sahig/kasangkapan sa mga karton, sanitary/electrical/pluming/hardware/fitting/tools sa mga kahoy na kaso).
Pagganap ng gastos	Maaari itong gawin sa mass produktoion. Higit pa rito, maaari itong palitan, madaling mapalitan at mapanatili.
Pagtitipid ng enerhiya	Nakakatulong ang pagpili sa aming bagong mobile house na makatipid ng mga likas na yaman at enerhiya pati na rin bawasan ang mga basurang pang-industriya.
Hindi masusunog	Ayon sa pagsubok ng pambansang sentro ng pananaliksik ng mga diskarte sa pagsubok para sa mga materyales sa gusali, ang aming mobile house ay isang grade A1 na hindi nasusunog na materyal na makatiis ng libu-libong antas ng pagsubok sa paglaban sa sunog sa pamamagitan ng apoy na baril sa lugar.

Hindi nababasa

Ito ay may mahusay na higgpit ng tubig. Walang pagpapapangit, pagpapalawak, pag-urong o pagkasira pagkatapos malantad sa tubig sa mahabang panahon.

Magandang kakayahan sa panahon

Ito ay laban sa init at lamig pati na rin sa UV radiation. Walang crack pagkatapos ng 50 freeze-thaw cycle.

Walang limitasyong kakayahang magkaroon ng amag at pagkamalikhain

Ang aming mobile house ay may malakas na artistikong pagpapahayag, na nagpapakita ng iba't ibang kultural na halaga, anumang istilo ng arkitektura ay magagamit nang hindi tumataas ang labis na gastos. Ginagawa nitong mas kahanga-hanga ang mga gusali at lungsod.